

THÔNG BÁO
Về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn tố cáo của ông Lê Minh Khang thường trú tại thôn 5, xã Xuân Phổ với nội dung tóm tắt: *Tố cáo ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân có một số hành vi vi phạm liên quan đến việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, bồi thường do sự cố môi trường biển, thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, quản lý an ninh trật tự trên địa bàn xã Xuân Phổ...*

Sau khi nghiên cứu, xem xét nội dung đơn tố cáo, Biên bản làm việc với ông Lê Minh Khang ngày 17/9/2019 và các hồ sơ, tài liệu thu thập được, UBND huyện nhận thấy rằng các nội dung tố cáo trên không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết với lý do:

1. Về nội dung tố cáo “Ông Nguyễn Ngọc Anh đã đăng kí về đích nông thôn mới năm 2016 trong khi nhân dân đang nghèo đói là không đúng vì khi được về đích nông thôn mới các hỗ trợ của Nhà nước cho nhân dân bị cắt hết, gây thiệt thòi đối với nhân dân”:

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được triển khai từ năm 2010 và tổ chức thực hiện rộng khắp cả nước. Từ khi được tỉnh, huyện giao phần đầu hoàn thành đạt chuẩn NTM, xã Xuân Phổ đã phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đặc biệt là sự tham gia đầy trách nhiệm của người dân bằng những việc làm cụ thể như hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của. Người dân được xác định là chủ thể trong xây dựng NTM với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” nên toàn dân xã Xuân Phổ đều mong muốn xã nhà sớm đạt chuẩn NTM. Từ khi xã Xuân Phổ đạt chuẩn NTM, diện mạo đã thay đổi đáng kể, đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng; đời sống văn hóa tinh thần cũng như chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Nhân dân đồng thuận nên sau khi đã đạt chuẩn vẫn tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để phần đầu đạt xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Như vậy, năm 2015 xã Xuân Phổ đạt chuẩn NTM là dựa vào các tiêu chí được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 73/2014/QĐ - UBND ngày 28/10/2014 trong đó có tiêu chí thu nhập, tỉ lệ hộ nghèo, Việc đăng ký phần đầu đạt chuẩn NTM xuất phát từ nguyện vọng của người dân, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội của xã Xuân Phổ chứ



không phải là ý chí cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã. Do vậy, nội dung tố cáo của ông Khang mang tính chất chủ quan, không có cơ sở.

2. Về nội dung tố cáo “Số tiền 410.000.000đ theo ông đây là số tiền hỗ trợ do sự cố môi trường biển của sở Tài nguyên-Môi trường chuyển về để chi trả cho người dân nhưng UBND xã không lấy ý kiến của dân mà tự ý chia nhau là không đúng quy định”:

Số tiền 410.000.000đ là khoản kinh phí hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ xã và các thôn trực tiếp làm nhiệm vụ thống kê, thẩm định, chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo quy định tại Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đây không phải là nguồn kinh phí bồi thường cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. Do vậy, nội dung tố cáo của ông là không có cơ sở.

3. Về nội dung tố cáo “Việc lấy đất (ruộng Đồng Dưới) để vào làm các dự án chung cư, siêu thị; ép buộc một số hộ dân chuyển nhượng đất cho công ty TNHH Châu Tuấn khi chưa có Quyết định thu hồi đất mà đã giao đất là không đúng quy định”:

Khu đất này được quy hoạch là đất ở nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngày 04/4/2018, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn mới tại thôn 3, xã Xuân Phổ do công ty cổ phần SPT làm chủ đầu tư theo Quyết định số 920/QĐ-UBND. Dự án này nằm trên địa bàn 2 xã Xuân Hải và Xuân Phổ. Đây là dự án do nhà nước thu hồi đất, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. UBND các xã Xuân Phổ, Xuân Hải đã phối hợp Hội đồng Bồi thường, HT-GPMB huyện tổ chức thực hiện các bước thu hồi đất theo quy định, trong đó UBND xã đã tổ chức các hội nghị từ chi bộ đến họp dân để thông qua quy hoạch, chủ trương và đã được các chi bộ và nhân dân trên địa bàn đồng tình cao. Ngày 07/8/2018, UBND huyện Nghi Xuân ban hành Quyết định số 4626/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Thu hồi 45.940,3 m² đất của 133 hộ gia đình, cá nhân tại thôn 3, xã Xuân Phổ. Trong quá trình tổ chức giải phóng mặt bằng được sự đồng tình, phối hợp của nhân dân. 100% hộ dân có đất đã đồng thuận, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, GPMB không có hộ dân nào phản ánh có sự ép buộc như việc ông tố cáo. Do vậy, nội dung tố cáo của ông là không có cơ sở.

4. Về nội dung tố cáo “Gần 7.000m² đất nông nghiệp 1 vụ lúa 1 vụ màu (ruộng Đồng Đông) không đưa vào quy hoạch đất ở bán đấu giá cho nhân dân địa phương mà lại cho cá nhân địa phương khác thuê thu tiền hàng năm gây thiệt hại cho ngân sách địa phương” của ông là không có cơ sở, lý do:

Khu đất theo nội dung ông tố cáo tại khu vực Đồng Đông thôn 3, xã Xuân Phổ có diện tích 6.562m² được quy hoạch đất thương mại và UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 2 dự án, cụ thể: Thu hồi, giao 3.021,6m² cho Công ty TNHH Xăng dầu TK thực hiện dự án Xây dựng Cửa hàng xăng dầu, gas và

dịch vụ thương mại (theo Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 16/3/2017); thu hồi, giao 3.536,5m² cho công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại SHTC thực hiện dự án Cửa hàng trung bày, giới thiệu sản phẩm và thương mại dịch vụ tại xã Xuân Phổ (theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 16/01/2018).

Việc giao đất, cho thuê đất khu vực đồng Đông được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định từ khâu chấp thuận chủ trương đầu tư đến thu hồi đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật nên nội dung tố cáo của ông là không có cơ sở.

5. Về nội dung tố cáo “Gần 5 ha đất trồng cây phi lao tại xóm 3, vị trí có 2 mặt đường nhựa. UBND xã Xuân Phổ không xây dựng khu dân cư nông thôn mới mà lại cho chị Hằng, thành phố Vinh thuê đất 50 năm là không đúng quy định”:

Gần 5 ha khu đất trồng cây phi lao tại thôn 3, xã Xuân Phổ như ông tố cáo không có quy hoạch đất ở có diện tích 49.716,65m² đất, bao gồm 12.802m² đất chuyển mục đích sử dụng từ đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất) sang đất trồng cây lâu năm và 36.914,65m² đất bằng chưa sử dụng do UBND xã quản lý. Tại đây được quy hoạch là đất sản xuất nông, lâm nghiệp, không quy hoạch đất ở.

Năm 2017, UBND huyện chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trồng cây dược liệu kết hợp với trồng cây thực phẩm tại xã Xuân Phổ do bà Lê Thu Hằng làm chủ đầu tư. UBND huyện đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi đất, cho thuê đất, cấp GCNQSD đất. Do vậy, nội dung tố cáo của ông là không có cơ sở.

6. Về nội dung tố cáo “Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ kiêm trưởng ban dân số kế hoạch hóa gia đình sinh con thứ 3 vào năm 2016 chưa được xử lý theo quy định; không làm gương cho cán bộ công chức xã noi theo, dẫn đến một số cán bộ công chức cấp dưới tiếp tục sinh con thứ 3 như anh Trần Xuân Công-trưởng công an xã” là không có cơ sở:

- Đối với trường hợp đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ: Căn cứ hồ sơ bệnh án của cháu Nguyễn Ngọc Oanh (con gái đầu của đồng chí Nguyễn Ngọc Anh) bị 2 căn bệnh Giảm tiểu cầu không đặc hiệu và Rối loạn đông máu không đặc hiệu, đã điều trị từ năm 2013 tại Bệnh viện huyết học truyền máu TW và Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông Nghệ an; đối chiếu với Chương 3, Danh mục kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BYT ngày 20/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con và Khoản 5, Điều 2, Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số: “Những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con: ...Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con để nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo

không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận”. Do vậy, nội dung tố cáo của ông là không có cơ sở.

7. Về nội dung tố cáo “ông Nguyễn Ngọc Anh có hành vi vi phạm trong quá trình giải quyết nội dung đơn của ông đối với vụ việc ông đi thăm ruộng tại cánh đồng Rẫy, thôn 6, xã Xuân Phổ thì bị vướng dây giữ cọc dùng để giăng lưới bắt chim của anh Trần Anh Phương tại ngày làm việc 18/3/2018, 12/4/2018 (bao che ông Trần Xuân Công, Trưởng Công an xã)”:

Sau khi nhận được đơn của ông Lê Minh Khang với nội dung khiếu nại một số hành vi hành chính của Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ trong việc giải quyết khiếu nại của ông liên quan đến việc ông bị tai nạn vào ngày 18/12/2017 tại cánh đồng Rẫy, thôn 6, xã Xuân Phổ, UBND huyện đã giao và UBND xã Xuân Phổ đã tiến hành kiểm tra, xác minh và tổ chức đối thoại với ông Lê Minh Khang và có kết quả trả lời ông tại Văn bản số 07/UBND ngày 17/4/2018.

Xuất phát từ việc khiếu nại không đạt được mục đích, ông Lê Minh Khang chuyển sang tố cáo Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ có một số hành vi vi phạm trong quá trình chỉ đạo Ban Công an xã giải quyết vụ việc ông bị tai nạn nói trên và quá trình giải quyết khiếu nại của ông liên quan vụ tai nạn. Qua xem xét nội dung đơn, chứng cứ ông Lê Minh Khang cung cấp và kết quả điều tra, xác minh, trả lời của Công an huyện về việc ông Lê Minh Khang bị tai nạn ngày 18/12/2017, Căn cứ Điều 17, Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, Ủy ban nhân dân huyện không thụ lý giải quyết nội dung tố cáo nêu trên của ông Lê Minh Khang.

Vậy, UBND huyện thông báo để ông Lê Minh Khang được biết./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh; (b/c)
- Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBKT, Văn phòng Huyện ủy;
- Cơ quan, đơn vị liên quan;
- Ông Lê Minh Khang;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Phạm Tiến Hưng